

## นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ของ บริษัท โปรฟิเชียนท์ อินสเปคชั่น เซอร์วิส จำกัด

บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม

### นิยาม

**ทุจริต (Fraud)** หมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ด้วยการกระทำต่างๆ เช่น

**การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)** หมายถึง การครอบครองทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

**การฉ้อโกงทรัพย์สิน (embezzlement)** หมายถึง การหลอกลวงคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรบอก ซึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริต และการหลอกลวงทำให้ได้ทรัพย์สินไป จากผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่น ๆ หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือคนอื่นต้องทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ์ใดๆ

**การตกแต่งบัญชี (Creative Accounting)** หมายถึง กระบวนการปรับแต่งตัวเลขทางบัญชีโดยอาศัย ช่องโหว่ของหลักการบัญชีหรือทางเลือกต่างๆ ในการวัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินการบัญชี เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในงบการเงินให้เป็นไปตามที่ผู้จัดทำต้องการที่จะให้เป็นเพื่อวัตถุประสงค์โดยมิชอบ

**การคอร์รัปชัน (Corruption)** หมายถึง การเรียก รับ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ ให้คำมั่นสัญญา หรือสัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เรงรัด หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยไม่ชอบไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

**ผู้ปฏิบัติงาน** หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับทั้งพนักงานประจำ และชั่วคราว

### ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกคน

## แนวปฏิบัติ

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้น และจะต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานต้องไม่ละเลย ไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้อง แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบโดยทันที และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนข้อเท็จจริง ต่างๆ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม
3. ห้ามผู้ปฏิบัติงานทุกคนใช้ประโยชน์จากอำนาจหน้าที่กระทำการอันเข้าข่าย รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือการเสนอ ให้ คำมั่นสัญญา หรือสัญญาว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วน ตน หรือญาติพี่น้อง

## การแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองพนักงาน ผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้ ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย กรณีที่ผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และดำเนินการแก้ไข โดยจะดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูล พิจารณา หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

ช่องทางการร้องเรียน

ที่อยู่กรณีส่งเอกสาร : 10 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Email: patchareeporn.c@proficient-inspection.com

เบอร์ติดต่อ: 02-077-6261

## บทลงโทษ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงการเลิกจ้างในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น และเป็นเหตุอันสมควร และ/หรือนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการทาง กฎหมาย หากการกระทำดังกล่าวผิดต่อกฎหมาย